



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 67/2546

วันที่ 2 กันยายน 2546

การให้ความช่วยเหลือในโครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/ เมืองเงิน-ปากแบ่งสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายกิตติ ลิมสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 เพื่อให้ความช่วยเหลือโครงการห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่งในวงเงิน 840 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง และในการนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเป็นครั้งแรกในโครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนเงินมูลค่าร้อยละ 30 ของโครงการหรือประมาณ 250 ล้านบาท เพื่อช่วยประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจร่วมกัน อันจะเป็นการนำไปสู่ระดับความพัฒนาเศรษฐกิจที่ทัดเทียมกันและแก้ไขปัญหาการหลงไหลของประชากรของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสู่ประเทศไทย จากความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Economic Cooperation Strategy) เพื่อยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ Economic Integration ของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศในอนาคตอันใกล้ต่อไปซึ่งในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2546 นายกิตติ ฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปเจรจาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว ตามโครงการดังกล่าว ณ กรุงเวียงจันทน์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และประสบความสำเร็จในการเจรจาเป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว ในภายในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้

นอกจากนี้ในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2546 นายกิตติ ลิมสกุล จะนำคณะผู้แทนกระทรวงการคลัง เดินทางไปเจรจาให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจังหวัดหนองคายและบ้านท่านาแล้งของ สปป.ลาว ตามที่ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ซึ่งนับว่าเป็นความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาวที่สำคัญและเป็นประวัติศาสตร์ที่ สปป.ลาว จะมีเส้นทางรถไฟเป็นครั้งแรกของประเทศโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาวในช่วงแรกและคาดว่า สปป.ลาวจะพัฒนาทางรถไฟต่อเข้าไปถึงเวียงจันทน์ในอนาคตและในครั้งนี้นักรมศุลกากรไทยกับ สปป.ลาวก็จะมีการประชุมแก้ไขปัญหาสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากรระหว่างประเทศเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มี เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ตามที่ทางรัฐบาล สปป.ลาวได้ขอให้นายกิตติ ฯ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังช่วยนำเรื่องนี้มาพิจารณาและแก้ไขปัญหาาร่วมกันในคราวการประชุมครั้งนี้ด้วย